



ประกาศ สภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล

ด้วยสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๐

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบ จึงขอรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเขาว์ ชมเทศ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเยาว์ แซ่มเทศ	ประธานสภาเทศบาล	เยาว์ แซ่มเทศ	ลากิจ
๒	นายเผ่า พุกค้อย	รองประธานสภาเทศบาล	เผ่า พุกค้อย	
๓	นายปรเมษฐ์ แซ่มเทศ	สมาชิกสภาเทศบาล	ปรเมษฐ์ แซ่มเทศ	
๔	นายณรงค์ภูมิ อาจเครือวัลย์	สมาชิกสภาเทศบาล	ณรงค์ภูมิ อาจเครือวัลย์	
๕	นายประทีป ชาบซึ้งไพโร	สมาชิกสภาเทศบาล	-	
๖	นางสาวศิริรัตน์ เกตุรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	ศิริรัตน์ เกตุรัตน์	
๗	นายทวี กอพูนพิพัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล	ทวี กอพูนพิพัฒน์	
๘	นางวรรภมร ปิ่นทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	วรรภมร ปิ่นทอง	
๙	นายมาโนช ขุมทองดี	สมาชิกสภาเทศบาล	มาโนช ขุมทองดี	
๑๐	นายไพลิน หวานใจ	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพลิน หวานใจ	
๑๑	นายวิชาญ อยู่ฉิม	สมาชิกสภาเทศบาล	วิชาญ อยู่ฉิม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน	นายกเทศมนตรี	สิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
๒	นายณัฐกฤช กรีธาธร	รองนายกเทศมนตรี	ณัฐกฤช กรีธาธร
๓	นายเปรมเทพ อปลัดดา	รองนายกเทศมนตรี	เปรมเทพ อปลัดดา
๔	นายผัน พุกค้อย	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ผัน พุกค้อย
๕	นายบุญมี จันทร์ดี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	บุญมี จันทร์ดี
๖	นายมานะ ภูมรา	เลขานุการสภาเทศบาล	มานะ ภูมรา
๗	นางสาวนันทยา เสียงสนั่น	ผู้อำนวยการกองคลัง	นันทยา เสียงสนั่น
๘	นายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กฤษติศักดิ์ ทองเทศ
๙	นายประยูร เขียวรัมย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ประยูร เขียวรัมย์
๑๐	นายองอาจ พุ่มพวง	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	องอาจ พุ่มพวง
๑๑	นางสาวปภาวรินทร์ ช้างนะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ปภาวรินทร์ ช้างนะ
๑๒	นางสาวบุษบา สัจชนะกุล	นักจัดกรงานทั่วไปปฏิบัติการ	บุษบา สัจชนะกุล
๑๓	นางสาวดารณี ขาวฉิม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ดารณี ขาวฉิม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๔	นายกษิเดช เดชามรภิตดี	ผชนว.ระบบงานคอมพิวเตอร์	กษิเดช เดชามรภิตดี	
๑๕	ร.ต.ท.สุธา ชุมทรัพย์	รอง สวป.สภ.ท่าไม้รวก	ร.ต.ท.สุธา ชุมทรัพย์	
๑๖	น.ส.สุภาวดี แก้วมีมาก	นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ	สุภาวดี แก้วมีมาก	
๑๗	น.ส.พิชยารักษ์ ศิริสิทธิพันธ์	นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ	พิชยารักษ์ ศิริสิทธิพันธ์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายเยาว์ แซ่มเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้ทำหน้าที่ในที่ประชุม และดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร トラไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตกาล ๒๕๖๐ พรรษา ปัจจุบันสมัย จันทรคติ นิยมกุกกุฏสมพิตสร จิตรมาส ชุณหปักษ์ ทสมิติถี สุริยคติกาล เมษายนมาส ัญรัฐสุรทิน กรวาร โดยกาลบริเวท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลว่า นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมา การปกครองของประเทศไทยได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครั้ง แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ บางครั้งเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้ เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอำนาจ หรือขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และประชาชนจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซึ่งจำเป็นต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม แต่เหตุอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์การเมืองการปกครองที่ยังไม่เหมาะสมแก่สภาวะการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย ให้ความสำคัญแก่รูปแบบและวิธีการยัง

กว่าหลักการพื้นฐานในระบอบ ประชาธิปไตยหรือไม่อาจนำกฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่ พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจาก เดิมให้ได้ผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดทำ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น โดยได้กำหนดกลไก เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัด โครงสร้างของหน้าที่และอำนาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพ ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสมการให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่น ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เทียบธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจำเป็นและ ความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการ จำกัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้นแต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ เพื่อคุ้มครองส่วนรวม การกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติ มิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจ และการกำหนด มาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนได้กำหนดกลไกอื่น ๆ ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศตาม แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะจะได้ กำหนดนโยบายและวิธีดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูป ประเทศในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน รวมตลอดทั้งการลด เงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคี ประองคอง การจะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้ จำต้องอาศัยความร่วมมือ ระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้ กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่ เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และ หลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็น

ขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่ง คั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะข้อควรแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก็ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกและเป็นการทั่วไป และจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเสนอประเด็นเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในคราวเดียวกันด้วย การออกเสียงประชามติปรากฏผลว่า ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม และได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วน และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็นได้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นายกรัฐมนตรีจึงนำร่างรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดำริว่าสมควรพระราชทานพระราชานุมัติ

จึงมีพระราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธำรงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์

พิพัฒน์ ชัยมงคล อเนกสุภผล สกตเกียรติยศสถาพรแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วสยามรัฐ
สีมา สมเด็จพระราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๑.๒ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศ

เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังมีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๒ ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

๓ ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”

๔ ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙”

๕ ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพ การผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”

๖ ยึด “หลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”

มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน	ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณา ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่ามีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม	ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและมีมติรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ตามที่เทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๑๑,๐๒๗.๑๙ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย เนื่องจากเทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่จะต้องจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ๕๐% หลัง ในการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ประปาบ้านในคู้ง) เป็นจำนวน ๒๔๗,๗๙๐.๑๑ บาท และภาระค่าใช้จ่าย ๕๐% หลังในการขยายเขตไฟฟ้าให้กับประปาผิวดิน บ้านท่าไม้รวกเป็นจำนวนเงิน ๒๔๗,๔๑๔.๙๕ บาท จึงได้ขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่ออุดหนุน

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีในการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยโอนเพิ่มจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๖๑๑,๐๒๗.๑๙ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ) บัญญัติว่า การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

ในการนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวกในการจ่ายเงินอุดหนุนที่โอนเพิ่มเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายตามรายละเอียดที่แจ้งข้างต้น

ข้อระเบียบ /กฎหมาย

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

ประธาน

ด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐) เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอีกคนทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่ง ตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ประกอบด้วย

๑ นายเผ่า พุกคุ้ม	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒ นายมานอช ชุมทองดี	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓ นางสาวศิริรัตน์ เกตุรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔ นางขวัญใจ พุกคุ้ม	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕ นายวิรัตน์ เชาว์เฉียบ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗ ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองชุมแสง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘ นายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙ นายวิทยา แสนกล้า	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐ นายสมคิด ใจฉ่ำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑ นายประยูร เขียวรัมย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๙ ข้อ ๑๓,๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคล ภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหลัก เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะสามปี โดยกำหนดการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี และนโยบาย ของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
- ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง
- ๑.๓ ขยายเขตบริการไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง
- ๑.๔ พัฒนาระบบจราจร ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ป้ายสัญญาณจราจร
- ๑.๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ พัฒนาการศึกษทั้งในระบบและนอกระบบ
- ๒.๒ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ(เช่น โรคเอดส์, วัณโรค ฯลฯ)
- ๒.๓ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ
- ๒.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๒ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๓.๓ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันภัย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ ปลอดภัยเพื่อการค้าและการจำหน่าย
- ๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๔.๓ พัฒนา/ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๒ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
- ๕.๓ การพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมืองและแม่น้ำสายหลัก

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๖.๑ ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

- ๗.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
- ๗.๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
- ๗.๓ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๗.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าทางการเกษตร”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมในพื้นที่และมีการจัดวางระบบผังเมืองที่ดี
๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
๔. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นสินค้าชั้นนำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินค้า และสร้างรายได้ให้ชุมชน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
๖. ส่งเสริม ฟันฟู และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน
๗. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆในการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั้งพื้นที่และชุมชนมีความสวยงามเป็นระเบียบ มีผังเมืองที่ดีในการพัฒนาชุมชน
๒. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุข
๔. สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีระบบการตลาดที่มีคุณภาพมีการบริหารจัดการที่ดี
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น
๖. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาดำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชน
๗. องค์กรมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน

ส่วนที่ ๓

การประเมินผล/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าไม้ รวก

๒ รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๐		ปีที่ ๒ ๒๕๖๑		ปีที่ ๓ ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๕	๘๐,๑๒๘,๑๒๐	๙๓	๑๐๑,๒๓๓,๒๐๐	๙๖	๑๑๑,๖๘๘,๓๐๐	๒๗๔	๒๙๓,๐๔๙,๖๒๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๒	๒๗,๒๗๑,๕๐๐	๓๗	๒๖,๕๐๔,๐๐๐	๓๓	๒๔,๓๑๔,๐๐๐	๑๑๒	๗๘,๐๘๙,๕๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๒	๓,๔๙๐,๐๐๐	๙	๓,๐๔๐,๐๐๐	๙	๓,๐๔๐,๐๐๐	๓๐	๙,๕๗๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑๑	๗,๒๕๐,๐๐๐	๖	๒,๐๙๐,๐๐๐	๗	๒,๒๙๐,๐๐๐	๒๔	๑๑,๖๓๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๓,๖๓๐,๐๐๐	๑๗	๑๐,๙๓๐,๐๐๐	๑๗	๒๗,๖๓๐,๐๐๐	๔๙	๔๒,๑๙๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๗๑๐,๐๐๐	๖	๖๘๐,๐๐๐	๖	๖๘๐,๐๐๐	๒๐	๒,๐๗๐,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๔๑	๕,๔๐๓,๙๕๐	๑๙	๕,๙๖๗,๔๐๐	๒๐	๑๒,๔๑๕,๐๐๐	๘๐	๒๓,๗๘๖,๓๕๐
รวม	๒๑๔	๑๒๗,๘๘๓,๕๗๐	๑๘๗	๑๕๐,๔๔๔,๖๐๐	๑๘๘	๑๘๒,๐๕๗,๓๐๐	๕๘๙	๔๖๐,๓๘๕,๔๗๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนิน		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	๑๑.๗๖	๗	๘.๒๔	๖๘	๘๐	-	-	-	-	๘๕	๑๐๐
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๖	๓๘.๑๐	-	-	๒๖	๖๑.๙๐	-	-	-	-	๔๒	๑๐๐
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๒๕	-	-	๙	๗๕	-	-	-	-	๑๒	๑๐๐
๔.การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒๖.๖๗	-	-	๑๑	๗๓.๓๓	-	-	-	-	๑๕	๑๐๐
๖.การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๕๐	-	-	๔	๕๐	-	-	-	-	๘	๑๐๐
๗.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๖	๓๙.๐๒	-	-	๒๕	๖๐.๙๘	-	-	-	-	๔๑	๑๐๐
รวม	๕๓	๒๔.๗๗	๗	๓.๒๗	๑๕๔	๗๑.๙๖	-	-	-	-	๒๑๔	๑๐๐

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ไม่มี					
รวม					

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก มีดังนี้

๑ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก มีงบประมาณในการ บริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) มีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ข้อเสนอแนะ

๑. จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วนเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึง

สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

สรุปผลการติดตาม กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(งวดเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ –เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนายแสวง	๔๐๕,๐๐๐	
๒	ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๕๐% หลัง (สนามกีฬาระดับอำเภอ หมู่ที่ ๖)	๔๖๐,๕๙๕.๕๓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ ซอย ๕	๔๙๐,๐๐๐	
๔	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านไร่หลวง	๔๙๙,๐๐๐	
๕	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอย ๔	๘๒๐,๐๐๐	
๖	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑	๒๙๓,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๗	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนายลำจวน ดีเลิศ)	๑๑๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๘	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านห้วยมะตูม)	๑๗๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๙	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๑,๙,๑๑)	๓๑๗,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๐	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ซอยลงในคุ้ม	๒๘๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๘๕๗,๓๐๐	
๒.	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์	๖๓,๐๐๐	
๓	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗๖๔,๐๐๐	
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๗๗,๕๐๐	
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	๑,๗๙๔,๐๐๐	
๖	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๘๑,๖๐๐	
๗.	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	๕๙๖,๗๐๐	
๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	๑,๑๓๓,๒๘๙.๙๒	
๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๙๖๓	
๑๐	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองชุมแสง	๕๐๖,๗๐๐	
๑๑	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	
๑๒	ค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮ	๘๒,๔๐๐	
๑๓	เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อุทกภัย)	๓๒๑,๖๖๙.๗๕	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๔	ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	๓,๖๐๐	
๑๕	โครงการมอบประกาศนียบัตรเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	
๑๖	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๒๑๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีน	๒๔,๔๕๐	สปสข.
๑๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๓๖,๑๙๒	สปสข.
๑๙	โครงการช่วยสะกิดพิชิตสุขภาพ	๑๑๘,๒๘๐	สปสข.
๒๐	โครงการเกษตรกรไทยใส่ใจสุขภาพ	๖,๔๒๐	สปสข.
๒๑	โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม	๑๒,๒๕๐	สปสข.
๒๒	โครงการค้นหาและควบคุมโรควัณโรค	๗,๕๘๐	สปสข.
๒๓	โครงการเพิ่มพูนทักษะชีวิตวัยรุ่น	๓,๔๘๐	สปสข.
๒๔	โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก	๓๕,๒๖๐	สปสข.
๒๕	โครงการเกษตรกรอยู่ดีมีสุข	๑๕,๓๘๐	สปสข.
๒๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๑,๙๐๐	สปสข.
๒๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง	๑๑,๐๖๐	สปสข.
๒๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ผู้สูงวัยในชุมชน	๘,๖๘๐	สปสข.
๒๙	โครงการดูแลทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน	๘,๖๘๐	สปสข.
๓๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน	๔,๗๗๐	สปสข.
๓๑	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	๒๐,๕๘๐	สปสข.
๓๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจผู้สูงวัยในชุมชน	๑๘,๓๘๐	สปสข.
๓๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๒๒,๘๒๐	สปสข.
๓๔	โครงการออกกำลังกายกับ ค คนรักสุขภาพ	๔๓,๒๐๐	สปสข.

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	ค่าสายส่งน้ำสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน	๕,๖๓๒	
๒.	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	-	
๓.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณดำเนินการ	หมายเหตุ
	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการคัดแยกขยะ	๑,๘๐๐	
๒.	ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย	๗๖,๒๖๘.๐๔	
๓.	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายประจำรถขยะ	๕,๔๖๕	
๔.	โครงการปรับปรุงมาปนสถาน(เตาเผาศพ)ชนิดปลอดสารพิษ วัดหนองเตียน หมู่ที่ ๒	๑,๖๐๐,๐๐๐	งบ อบจ.

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	จัดซื้อวัสดุดนตรี	๒๐,๐๐๐	
๒.	เงินอุดหนุนพระนครศรีอยุธยา-เมืองเพชรปี ๖๐	๒๐,๐๐๐	
๓.	งานประเพณีของดีทำอย่าง	๑๐,๖๖๐	
๔.	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญและเข้าร่วมวันสำคัญที่ส่วนราชการจัดขึ้น	๕๓,๑๑๐	

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน, ลูกจ้าง, พนักงานจ้าง	๒๐๒,๖๐๖	
๒.	ค่าจัดทำเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการต่างๆ	๗๑,๓๔๒	
๓.	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล	๗๒๓,๔๙๑	
๔.	โครงการปรับปรุง บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารงานเทศบาล	๒๑๐,๖๒๖	
๕.	จัดซื้อเครื่องเชื่อมแก๊สขนาด ๖ คิว	๑๑,๐๐๐	
๖.	โครงการเวทีประชาคม	๑๕,๓๗๕	
๗.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน	๑๗,๕๐๐	
๘.	ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจำนวน ๔ สถานี ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำด้วย	๑๘๓,๗๒๐.๕๑	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณดำเนินการ	หมายเหตุ
	พลังงานไฟฟ้าบ้านหนองชุมแสง,ไร่หลวง,ท่าไม้รวก,ท่าลาว		
๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ เครื่อง (สำนักงาน ๒ เครื่อง, กองคลัง ๒ เครื่อง, กองการศึกษา ๓ เครื่อง กองสวัสดิการฯ ๑ เครื่อง)	๑๖๘,๐๐๐	
๑๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง ๑ เครื่อง, กองช่าง ๑ เครื่อง)	๓๓,๖๐๐	
๑๑	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง(กองคลัง)	๑๙,๙๐๐	
๑๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	๘,๓๐๐	
๑๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑๐ เครื่อง (สำนักงาน ๔ เครื่อง, กองสวัสดิการฯ ๓ เครื่อง, กองการศึกษา ๓ เครื่อง)	๓๐,๐๐๐	

รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

รายรับรวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๓๓,๖๑๙,๙๕๒.๑๒ บาท แยกเป็น

-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๒๖๗,๐๙๕.๗๕	บาท
-ภาษีบำรุงท้องที่	๑๓๙,๔๗๒.๓๕	บาท
-ภาษีป้าย	๗๖๙๔๘.๐๐	บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๒,๐๘๕.๕๐	บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๗๘๑.๘๕	บาท
-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๑๖๖,๖๙๐	บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๔๔๐.๐๐	บาท
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๑๙๐.๐๐	บาท
-ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๕,๙๗๕.๐๐	บาท
-ค่าปรับการผิดสัญญา	๑๗๐,๒๙๖.๐๐	บาท
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๘,๙๐๐.๐๐	บาท
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๔๙๐.๐๐	บาท
-ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๔,๒๖๐.๐๐	บาท
-ดอกเบี้ย	๑๓๙,๐๔๖.๗๘	บาท

-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๓๔๙,๕๓๖.๗๒ บาท
-ค่าขายแบบแปลน	๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๔,๔๕๐.๐๐ บาท
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	๑๐๙,๗๐๔.๑๗ บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผน	๔,๑๙๖,๙๖๓.๐๓ บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ	๑,๙๔๐,๕๓๖.๘๙ บาท
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๒๗๗,๗๙๔.๙๒ บาท
-ภาษีสุรา	๙๐๔,๐๘๕.๖๘ บาท
-ภาษีสรรพสามิต	๒,๑๖๔,๖๖๖.๒๐ บาท
-ค่าภาคหลวงแร่	๒๖,๗๕๘.๖๐ บาท
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๒๗,๒๔๔.๗๕ บาท
-ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๗๓๓,๐๐๙.๐๐ บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๒๑,๗๘๘,๕๓๐.๙๓ บาท

รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๙,๔๓๘.๙๐ บาท แยกเป็น

-งบกลาง	๖,๗๙๒,๔๗๒.๗๕ บาท
-เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๗,๙๕๐,๕๐๖.๙๑ บาท
-เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๑,๒๕๔,๓๖๐.๐๐ บาท
-ค่าตอบแทน	๕๑,๐๘๐.๐๐ บาท
-ค่าใช้สอย	๒,๑๘๗,๐๙๑.๑๑ บาท
-ค่าวัสดุ	๒,๒๖๙,๔๔๐.๐๖ บาท
-ค่าสาธารณูปโภค	๖๖๖,๓๘๕.๙๔ บาท
-เงินอุดหนุน	๒,๓๐๔,๕๙๕.๕๓ บาท
-ค่าครุภัณฑ์	๓๖๔,๕๐๖.๖๐ บาท
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าไม้รวกในภาพรวม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
--	--

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

๕.๓ การเปลี่ยนแปลงสมัย ประชุมสามัญประจำปี

ประธาน

ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายมานะ ภูมรา

เลขานุการสภา

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีการกำหนดจำนวน ๔ สมัย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สมัยสามัญที่ ๒ วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

สมัยสามัญที่ ๓ วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

สมัยสามัญที่ ๔ วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
นั้น

เนื่องจากการกำหนดสมัยประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีบางสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว โดยที่ไม่ต้องขอเปิดประชุมวิสามัญในการพิจารณาเรื่องการเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ประธานสภาเทศบาลจึงขอปรึกษาที่ประชุมโดยขอเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้วขึ้นใหม่ดังนี้

การกำหนดจำนวน ๔ สมัย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สมัยสามัญที่ ๒ วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

สมัยสามัญที่ ๓ วันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

สมัยสามัญที่ ๔ วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

ประธาน

ได้สอบถามที่ประชุม

มติที่ประชุม	เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๖	ญัตติอื่น ๆ
ประธาน	มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
<u>นายทวี กอพนพิพัฒน์</u> สมาชิกสภาเทศบาล	๑. สอบถามเรื่องกล้องวงจรปิดที่ได้ดำเนินการถึงไหน อย่างไร
<u>นางวรรณร บีนทอง</u> สมาชิกสภาเทศบาล	๑. สอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง ดำเนินการถึงไหน ๒. สอบถามเรื่องลูกระนาดชะลอความเร็ว
<u>นายไพลิน หวานใจ</u> สมาชิกสภาเทศบาล	๑. แจ้งชาวบ้านขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำเวรรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ที่สามารถถึงที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที สืบเนื่องจากวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑ นาฬิกา ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนข้างเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ซึ่งในวันดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่เวรประจำวันประกอบด้วย นายมีชัย จงสว่างเสรีชัย นายฉัตรชัย รัตนสุวรรณ และนายไสว สุข เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที แม้ว่าสุดท้ายแล้วผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิตก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ของเราได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว อยากให้ชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ประธาน	ขอให้ที่ประชุมปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
ที่ประชุม	ปรบมือเพื่อชมเชยและความขอบคุณ
<u>นายไพลิน หวานใจ</u> สมาชิกสภาเทศบาล	๓. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำไมเทศบาลไม่ดำเนินการเหมือนเช่นทุกปี ๔. ไฟส่องสว่างทางเข้าโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาลอดไฟเสียบางหลอด และตัวควบคุมไฟไม่ทำงาน เพราะช่วงเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา ไฟฟ้ายังติดอยู่ ขอให้เข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมต่อไป ๕. ม.๑๓ ซ.๕ เทศบาลได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดแล้วแต่ปรากฏว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีทำลายหลอดไฟแตก อยากให้หาแนวทางแก้ไขและซ่อมแซมต่อไป
<u>นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน</u> นายกเทศมนตรี	ชี้แจงข้อซักถามดังนี้ ๑. เรื่องกล้องวงจรปิดขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจจุดที่จะติดตั้งกล้อง ตัวเซนเตอร์จะอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ๒. การซ่อมแซมถนนลูกรังอยู่ระหว่างสำรวจถนนที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลจะซื้อลูกรังมาดำเนินการซ่อมแซมเอง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

๓. เรื่องเจ้าหน้าที่อยู่เวร รักษาการณ์ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมพนักงานและชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่

๔. โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เทศบาลตำบลท่าไม้รวกได้ดำเนินการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก อปพร. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำศูนย์โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ทุกๆ ท่านมาด้วยใจ และมีเจ้าหน้าที่เวรประจำวันหยุดประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชาย ๓ คน หญิง ๒ คน ซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปประจำจุดบริเวณวงเวียนบ้านเขาลูกช้างเนื่องจากเห็นว่าอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าไม้รวกมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ ยานพาหนะ และบุคลากร ซึ่งจะสามารถถึงที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที

๕. ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จะให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ประธาน

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ

เลขาธิการสภาเทศบาล

(นายมานะ ภูมรา)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล

(นางวรรณร ปิ่นทอง)

ลงชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล
(นายไพลิน หวานใจ)

ลงชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล
(นายณรงค์ภูมิ อัจฉริวัลย์)

สภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
(นายเยาว์ แซ่มเทศ)